

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp cuối năm 2023) HĐND thị xã

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã với Thường trực HĐND thị xã, UBND thị xã; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 tại kỳ họp thứ 16, kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

I. Những tâm tư của cử tri

Năm 2023, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thị xã tin tưởng, phấn khởi, trước sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy Đảng, chính quyền. Các tầng lớp Nhân dân trong thị xã đồng lòng, chung sức thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tất cả vì sự phát triển của thị xã Đức phồ.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu được Thường trực HĐND thị xã chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ và khoa học. Kết quả việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh một cách toàn diện, dân chủ, khách quan và đảm bảo theo đúng quy định. Đây là một trong những vấn đề được Nhân dân quan tâm và bày tỏ sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, cử tri còn băn khoăn, lo lắng: trước tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh còn nhiều tiềm ẩn; các bệnh truyền nhiễm ở người như bệnh đậu mùa khỉ, Cúm A, sốt xuất huyết... vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình hình người lao động bị mất việc làm ngày càng tăng do một số doanh nghiệp sản xuất đóng cửa; giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng như: giá điện, giá xăng, dầu, giá vật tư nông nghiệp ngày càng tăng... việc tìm đầu ra cho việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân. Tình hình an ninh, trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong đó có môi trường mạng; các vụ bạo lực học đường, tai nạn giao thông vẫn có xu hướng tăng; việc thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là trên lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các dự án thực hiện trên địa bàn thị xã còn kéo dài, gây bức xúc trong một bộ phận Nhân dân.

II. Ý kiến, kiến nghị của cử tri

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16, HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026, trong 03 ngày từ ngày 10 - 12/10/2023, Mặt trận thị xã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử Đức Phổ, Thường trực HĐND, UBND thị xã và các xã, phường tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri tại 7 xã, phường và đại biểu HĐND thị xã Đức Phổ tiếp xúc tại 15 xã, phường trên địa bàn thị xã có khoản trên 1.350 cử tri tham dự, với 59 lượt ý kiến tham gia liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng Trung ương, tỉnh và thị xã.

Qua tiếp xúc, cử tri đánh giá cao sự đổi mới các kỳ họp của HĐND thị xã, đã tổ chức được nhiều kỳ họp chuyên đề để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội. Những kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi đến kỳ họp đều được quan tâm xem xét giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, cũng còn một số ý kiến kiến nghị của cử tri nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Mặt trận thị xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa I như sau:

1. Về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 20/6/2018 về nâng mức kinh phí cấp bù thủy lợi phí để cho các HTX dịch vụ nông nghiệp đảm bảo hoạt động về dịch vụ thủy lợi phù hợp với tình hình hiện nay (*hiện nay đang hưởng là 35 % là quá thấp*). Cử tri kiến nghị các cấp quan tâm tiếp tục đầu tư, hỗ trợ kinh phí để xây dựng nông thôn mới nâng cao và tạo điều kiện các doanh nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nâng cao giá trị thu nhập cho nông dân.

2. Về giao thông, thủy lợi

- Cử tri mong muốn thị xã tập trung đầu tư và hỗ trợ kinh phí cho các địa phương còn khó khăn về ngân sách để tiếp tục thực hiện bê tông hóa giao thông nông thôn; đầu tư mở rộng các điểm nối và đoạn cua giữa tuyến đường nông thôn tiếp giáp với QL1A; sớm hoàn thiện theo tiến độ các tuyến đường đang thi công trên địa bàn thị xã để đảm bảo an toàn giao thông; gia cố nâng cấp các đê, hồ chứa nước, kè sông Trà Câu, đê dọc Sông Rớ thuộc dự án Cầu Bàu - Sông Rớ; hệ thống kênh mương tại một số địa phương không đảm bảo cho việc tưới tiêu để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra thực địa và hỗ trợ kinh phí để nâng cấp tuyến kênh N2 Liệt Sơn đoạn qua Lâm Bình và Xuân Thành, xã Phổ Cường và sửa chữa các phay đóng mở các cống tiêu úng, thoát lũ dọc bờ kè sông thoa xã Phổ An, Phổ Quang để đảm bảo thoát lũ trong mùa mưa; hệ thống thoát nước phía đông theo tuyến đường 627B các đoạn còn lại của xã Phổ An; hệ thống thoát nước đồng lau tại các xã ven biển, hỗ trợ để xây dựng cầu dân sinh tại thôn Châu Me xã Phổ Châu; đặt trạm xe buýt tuyến số 2

Quảng Ngãi – Sa Huỳnh tại ngã ba QL1A – đường đi vào khu di chỉ Văn hóa Sa Huỳnh; đề nghị tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 đường tránh đông QL1A trên địa bàn Đức Phổ.

3. Về tài nguyên, môi trường

Cử tri mong muốn thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm việc khai thác, vận chuyển tài nguyên trái phép; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn tại kéo dài qua nhiều năm về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân liên quan đến các dự án có thu hồi đất, tái định cư; giải quyết mâu thuẫn tranh chấp đất đai; có kế hoạch quản lý, sử dụng để tránh lãng phí đất đai ở một số điểm Trường học trên địa bàn xã, phường không còn sử dụng. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn dẫn địa phương lập thủ tục giải thể HTX nuôi trồng thủy sản ở Phổ Minh. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra tại một số địa phương, đặc biệt tại địa bàn phường Phổ Thạnh; hầu hết người dân trong thị xã mong muốn lãnh đạo thị xã sớm xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung của thị xã tại xã Phổ Nhơn.

4. Về điện, nước

Cử tri ở một số địa phương như; Phổ Ninh, Phổ Thuận, Phổ Phong, Phổ Cường... đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra nguồn nước sinh hoạt ở một số địa phương bị nhiễm mặn, phèn không sử dụng được, thiếu nước sinh hoạt vào mùa hè, nắng hạn; đề nghị Công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Ngãi mở rộng lắp đặt hệ thống ống đưa nước sạch về các địa phương lân cận nhà máy thường thiếu nước sinh hoạt trong mùa hè.

5. Về Văn hóa – xã hội

Hiện nay việc mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì được nhà nước giảm theo quy định. Tuy nhiên, hộ gia đình có từ 5 đến 7 thành viên, trong đó có từ 3 đến 5 thành viên là học sinh đang theo học ở các trường thì buộc các thành viên là học sinh phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc tại trường, nhưng không được tính giảm theo hộ gia đình là chưa phù hợp, cử tri đề nghị các cấp quan tâm; theo chủ trương của Nhà nước việc chi trả tiền trợ cấp hàng tháng cho đối tượng người có công thì phải nhận tiền qua thẻ ATM. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn xã, phường chưa có trụ ATM để rút tiền, gặp khó khăn, cử tri đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi việc rút tiền của đối tượng chính sách; cử tri kiến nghị đến các cấp thẩm quyền quan tâm xem xét hỗ trợ tiền phụ cấp cho Trưởng Ban thanh tra nhân dân và chủ tịch các hội có tính chất đặc thù ở cấp cơ sở.

6. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng

- Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm có kế hoạch đầu tư mở rộng cảng neo đậu tàu thuyền Mỹ Á để đảm bảo tàu thuyền neo nậu.

- Cử tri đề nghị lãnh đạo thị xã quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng công trình có tính cấp thiết như: cầu bắc qua nhánh Sông Liên Chiêu nối với đường Trà Câu đi Phở Phong; đê từ sông Lò Pó đến đập Chùa (*các đoạn còn lại*) hoặc hỗ trợ kinh phí khai thông dòng chảy trước mùa mưa để tránh tình trạng nước tràn vào nhà dân trong mùa mưa; Cầu máng Vực Sắt ở phường Phở Vinh, ảnh hưởng đến hơn 50 ha diện tích gieo sạ của nhân dân; Cầu Máng Hiền Văn, phường Phở Hòa đã xuống cấp nghiêm trọng; sửa chữa tuyến mương chính đập Sở Hầu, Lỗ Lá, hiện nay tuyến mương này đã bị xuống cấp, gây thất thoát nước làm ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân.

- Cử tri phản ánh tại ngã 3 đường Trần Phú – QL1A đã lâu chưa được mở rộng và xử lý dứt điểm đối với hộ dân trước đây cản trở giải tỏa? gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đề nghị UBND thị xã quan tâm xử lý.

7. Về Những kiến nghị của cử tri liên quan đến dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ

Cử tri đề nghị UBND thị xã kiến nghị với cấp thẩm quyền sớm phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ đối với những trường hợp thuộc diện được bố trí tái định cư để người dân có tiền triển khai xây dựng nhà ở trên khu đất tái định cư; chỉ đạo Ban quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã giải quyết các đơn kiến nghị, yêu cầu liên quan đến công tác hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng của các hộ dân ở thôn Thanh Sơn và thôn Xuân Thành, xã Phở Cường.

** Những ý kiến đề nghị Tổ đại biểu HĐND thị xã giám sát và kiến nghị đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết:*

(1) Cử tri đề nghị Tổ 2 Tổ đại biểu HĐND thị xã giám sát và kiến nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết về vụ việc cắm mốc giới tranh chấp đất giữa bà Đỗ Thị Trọ và bà Nguyễn Thị Thảo ở Phường Nguyễn Nghiêm.

(2) Cử tri đề nghị Tổ 3 Tổ đại biểu HĐND thị xã giám sát và kiến nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường tránh Đông (*Lê Thị Nghè, Huỳnh Thị Hưng, Huỳnh Thị Đào, phường Phở Minh*).

(3) Cử tri Trần Công Dậu ở thôn Vùng 4, xã Phở Thuận đề nghị Tổ 5 Tổ đại biểu HĐND thị xã giám sát và kiến nghị cơ quan chức năng sớm trả lời cho ông về việc giải quyết chính sách của ông.

III. Về tình hình giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

Đề chuẩn bị nội dung cho đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp HĐND cuối năm và báo cáo tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND Thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; Mặt trận thị xã đã phối hợp với Thường trực

HĐND thị xã, các Tổ đại biểu HĐND thị xã tiến hành rà soát, đánh giá kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Nhìn chung, tất cả các ý kiến, kiến nghị tại các kỳ họp trong năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết từng cấp được các cấp quan tâm chỉ đạo giải quyết, trả lời một cách thỏa đáng, được cử tri đồng tình và đánh giá cao. Tuy nhiên vẫn còn một số kiến nghị chưa được giải quyết kịp thời và giải quyết chưa thỏa đáng.

IV. Về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

1. Công tác tuyên truyền

Với vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong thị xã phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, Các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động; phối hợp tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông; phòng, chống ma túy; 06 cuộc hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách, pháp luật; tổ chức 06 Hội nghị tuyên truyền Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” với 1.488 người tham dự.

2. Về phối hợp tổ chức đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri

Trong năm 2023, MTTQ Việt Nam các cấp trong thị xã phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử Đức Phổ đã tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp HĐND giữa năm và cuối năm, với trên 2.379 lượt cử tri tham gia và có 96 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến đại biểu HĐND các cấp, (*trong đó, ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh có 36 ý kiến và ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã có 60 ý kiến*); sau mỗi kỳ họp của HĐND các cấp, Mặt trận thị xã phối hợp với Thường trực HĐND thị xã, Mặt trận các xã, phường rà soát, đánh giá nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi và Thường trực HĐND thị xã tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại xã Phổ Khánh với hơn 80 cử tri tham gia và có 17 ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh với đại biểu Quốc hội.

3. Về hoạt động giám sát, phản biện

- Trong năm Mặt trận thị xã chủ trì tổ chức 02 cuộc giám sát với nội dung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của UBND cấp xã thực hiện quy trình phân loại hộ nghèo, hộ cận tại xã Phổ Cường và kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã Phổ Châu; giám sát thường xuyên về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và

cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư; phối hợp với Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thị xã tổ chức 06 cuộc giám sát¹; phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân thị xã và các tổ chức chính trị xã hội – thị xã tổ chức 11 cuộc kiểm tra, giám sát² trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, thực thi pháp luật, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức hội, xây dựng quyền vững mạnh.....; hướng dẫn Mặt trận các xã, phường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đóng góp ý kiến đối với Luật đất đai (sửa đổi) và tổ chức Hội nghị các thành viên Mặt trận thị xã lấy ý kiến đối với Luật đất đai (sửa đổi) và tham gia góp ý trên 30 dự thảo văn bản do UBND, các cơ quan thuộc UBND thị xã gửi đến yêu cầu Mặt trận tham gia. Tích cực tham gia cùng với các tổ công tác của Ban Thường vụ Thị ủy thành lập và các tổ chức, hội đoàn thể để tuyên truyền vận động Nhân dân về công tác bồi thường, hỗ trợ giao mặt bằng, thực hiện tái định cư bị ảnh hưởng dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ.

4. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân

Trong năm, Mặt trận thị xã đã tiếp nhận 03 đơn phản ánh, kiến nghị của công dân và đã chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; tham gia giám sát giải quyết, khiếu nại, tố cáo của bộ phận tiếp công dân của UBND thị xã và tham gia đầy đủ các cuộc tiếp công dân của chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thị xã.

5. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Hướng dẫn Mặt trận xã Phổ An triển khai thực hiện việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xã Phổ An, có 2.579 hộ dân được lấy ý kiến, tỷ lệ 90,1%. Việc lấy ý kiến của người dân được tổ chức công khai, minh bạch, người dân tham gia trực tiếp vào phiếu đánh giá, thể hiện và phát huy quyền làm chủ của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã; phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tham vấn và lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung dự án đầu tư điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; hướng dẫn các xã,

¹ Giám sát về công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn thị xã; khảo sát 02 mỏ khoáng sản ở xã Phổ Thuận và phường Phổ Hòa; giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thị xã tại xã Phổ Cường và phường Phổ Vinh.....;

² tham gia trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ Công an thị xã; Kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã; Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Giám sát thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Giám sát việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Giám sát việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.....

phường kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng). Trong năm, Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức 31 cuộc kiểm tra, giám sát có 24 ý kiến kiến nghị đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết; Ban giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát 54 công trình, dự án triển khai xây dựng trên địa bàn xã, phường, có 32 ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố và các nhóm nông cốt ở cơ sở đã tích cực tham gia công tác hoà giải, giải quyết khiếu nại, yêu cầu và những mâu thuẫn trong nhân dân tại địa bàn khu dân cư; trong năm đã tiếp nhận 112 vụ tranh chấp, mâu thuẫn, đã tổ chức hoà giải 109 vụ (*trong đó, hoà giải thành 87/109 vụ, đạt tỷ lệ 80%; 22 vụ hoà giải không thành, đã hướng dẫn các bên gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết*), còn 03 vụ đang tiến hành xác minh để hoà giải theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng

Mặt trận thị xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 191/KH-MTTQ-BTT ngày 29/3/2023 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; theo dõi, phát hiện và tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí những nhiều của cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Công tác tổ chức, tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chi đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Tăng cường phối hợp nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh chính đáng, hợp pháp của Nhân dân tới cấp ủy, chính quyền các cấp.

2. Thực hiện tốt kế hoạch giám sát, phản biện xã hội; góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phối hợp thực hiện Dân chủ cơ sở theo các quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ chính trị (khóa XI) về thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

4. Tăng cường phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND thị xã tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; kịp thời tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

5. Thực hiện công tác tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền

giải quyết và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

6. Tập trung triển khai các công việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 13/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 1346-CV/TU ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

V. Một số đề xuất, kiến nghị

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; UBMTTQVN thị xã xin có một số kiến nghị như sau:

1. Kiến nghị với HĐND thị xã (có 03 kiến nghị)

(1) Tiếp tục quan tâm theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kịp thời, có hiệu quả các kiến nghị sau giám sát của HĐND, các ban HĐND thị xã và việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Báo cáo tổng hợp và đề nghị của UBMTTQVN thị xã.

(2) Tăng cường giám sát tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa thị xã; nhất là về lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

(3) Kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin và kết quả giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đến đại biểu HĐND để đại biểu HĐND có thời gian nghiên cứu, khảo sát, nắm kỹ nội dung giải quyết để thông báo cho cử tri; đề nghị đại biểu HĐND phát huy vai trò, chức năng hoạt động của đại biểu trong công tác phối hợp hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND thị xã.

2. Kiến nghị với UBND thị xã (có 04 kiến nghị)

(1) Qua tiếp xúc cử tri, vẫn còn có những ý kiến của cử tri bức xúc về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, công trình thi công trên địa bàn thị xã, đã làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân điển hình các vụ việc kéo dài như: *Cử tri Huỳnh Thị Kim Ninh ở TDP2 Phố Minh*, gia đình bà thuộc diện tái định cư dự án đường tránh đông đoạn qua thị trấn Đức Phổ, đã được cấp có thẩm quyền giao vị trí đất tái định cư nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nội dung này bà đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; (2) 4 hộ dân thuộc phường Phố Minh dưới cầu vượt bị ảnh hưởng dự án đường tránh đông chưa được cấp giấy CNQSDĐ, qua nhiều lần kiến nghị, đối thoại của Chủ tịch đến nay vẫn chưa được giải quyết.

(2) Đề nghị UBND thị xã phối hợp Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh giải quyết dứt điểm những ý kiến kiến nghị của cử tri liên

quan đến công tác hỗ trợ bồi thường, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Cao tốc Bắc – Nam (đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ).

(3) Đề nghị tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy; các hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc, tệ nạn xã hội, tín dụng đen...

(4). Tăng cường công tác quản lý giá cả một số mặt hàng thiết yếu, giá vật tư nông nghiệp, nhất là sau khi Chính phủ tăng mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm ổn định cuộc sống của người dân

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 tại kỳ họp lần thứ 16 HĐND thị xã. Kính báo cáo kỳ họp.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- BTT UBMT thị xã;
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Sáu